

Số: /KH-SNN

Kon Tum, ngày tháng năm

KẾ HOẠCH

Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2023 của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum

Căn cứ Kế hoạch số 3900/KH-BCĐ ngày 06 tháng 11 năm 2023 của Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc về triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Kế hoạch triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2023 của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

- Tuyên truyền đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS để giảm số người mới nhiễm HIV và tử vong liên quan đến AIDS, chấm dứt dịch AIDS tại Việt Nam vào năm 2023.

- Tăng cường tuyên truyền cho toàn thể công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở biết được các hoạt động dự phòng lây nhiễm HIV, xét nghiệm phát hiện và điều trị sớm HIV/AIDS, bảo đảm việc tham gia bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV, cung cấp các dịch vụ toàn diện về phòng, chống HIV/AIDS.

- Giám kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; tăng cường sự hỗ trợ đối với người nhiễm HIV/AIDS; tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, đặc biệt là trong dự phòng lây nhiễm HIV. Điều trị các bệnh đồng nhiễm như viêm gan vi rút, lao, các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

II. CHỦ ĐỀ VÀ KHẨU HIỆU

1. Chủ đề

- Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2023, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum chọn chủ đề “Cộng đồng sáng tạo - Quyết tâm chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030!”.

- Giải thích chủ đề Tháng hành động tại Phụ lục I.

2. Khẩu hiệu của Tháng hành động :

Khẩu hiệu tuyên truyền: "*Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2023!*".

III. THỜI GIAN VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI

1. Thời gian

Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2023 triển khai từ ngày 10/11/2023 đến ngày 10/12/2023.

2. Phạm vi triển khai

Năm 2023, toàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum tập trung vào công tác tuyên truyền phổ biến lồng ghép vào các cuộc họp tại cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở; đồng thời tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử tại cơ quan, đơn vị mình để toàn thể công chức, viên chức và người lao động biết, thực hiện.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU TRONG THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Thực hiện các Văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh: Kế hoạch số 4405/KH-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về triển khai thực hiện Kế hoạch số 28-KH/TU ngày 05 tháng 10 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030”.

Nhận thấy được tầm quan trọng của công tác phòng, chống HIV/AIDS để tiếp tục tiến tới mục tiêu chấm dứt dịch AIDS tại Việt Nam vào năm 2030, Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng Kế hoạch triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2023 của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum và yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở, các phòng chuyên môn thuộc Sở biết và triển khai thực hiện.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Phiếu chuyển số 1128/PC-SNN ngày 13 tháng 11 năm 2023 triển khai đến các đơn vị trực thuộc Sở xây dựng Kế hoạch Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2023 theo văn bản số 3900/KH-BCĐ ngày 06 tháng 11 năm 2023 của Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

2. Hình thức triển khai các hoạt động trong tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS

Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum chỉ tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến lồng ghép vào các cuộc họp của cơ quan, chi bộ, các buổi sinh hoạt đoàn thể tại cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở; đồng thời tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử tại cơ quan, đơn vị mình.

- Về nội dung tuyên truyền tập trung vào các nội dung sau:

+ Tình hình dịch HIV/AIDS ở Việt Nam: Dịch tập trung trong các nhóm quần thể nguy cơ cao, cảnh báo nguy cơ gia tăng lây nhiễm HIV trong nhóm nam

quan hệ tình dục đồng giới (MSM), đặc biệt nhóm MSM tuổi vị thành niên. Bên cạnh đó, các địa bàn ở khu vực miền núi phía bắc tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm HIV do hạn chế nguồn lực đầu tư các hoạt động can thiệp giảm tác hại trong những năm qua và bắt đầu xuất hiện các ca nhiễm mới HIV trong nhóm nghiện ma túy trẻ sinh từ năm 1990 đến 2005.

+ Các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định mới liên quan đến phòng, chống HIV/AIDS, trong đó có: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống HIV/AIDS; Nghị định số 63/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); Chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030; Quyết định số 24/2023/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện xác định người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp; Thông tư 04/2023/TT-BYT ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Bộ Y tế về việc quy định hình thức, quy trình thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính và tiếp cận thông tin người nhiễm HIV; Thông tư số 05/2023/TT-BYT ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Bộ Y tế về việc quy định chế độ báo cáo định kỳ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS; Thông tư 07/2023/TTBYT ngày 04 tháng 4 năm 2023 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn quy trình, phương pháp giám sát dịch tễ học HIV/AIDS và giám sát các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

+ Tư vấn và xét nghiệm HIV bao gồm: Quảng bá các mô hình tư vấn, xét nghiệm HIV như: Xét nghiệm HIV tại công đồng, tự xét nghiệm HIV và xét nghiệm nhiễm mới HIV, xét nghiệm cho bạn tình, bạn chích của người nhiễm HIV. Chiến lược xét nghiệm dựa vào mạng lưới người có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV cao. Tuyên truyền vai trò, lợi ích của xét nghiệm HIV và vai trò của các tổ chức cộng đồng về hoạt động tìm các ca nhiễm HIV tại cộng đồng.

+ Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone: Lợi ích của điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone; Duy trì, mở rộng và nâng cao chất lượng điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone, Methadone cấp phát nhiều ngày tại các tỉnh đang triển khai thí điểm cấp phát thuốc Methadone nhiều ngày.

+ Điều trị dự phòng trước phơi nhiễm bằng thuốc kháng HIV (PrEP): Lợi ích sự cần thiết, cách tham gia cũng như tuân thủ điều trị. Triển khai các mô hình điều trị PrEP tại các phòng khám cố định, lưu động và Tele PrEP.

+ Điều trị HIV/AIDS bằng thuốc kháng vi rút (ARV): Lợi ích của điều trị sớm bằng thuốc ARV và tuân thủ điều trị “Không phát hiện bằng Không lây truyền”, điều trị là dự phòng; Điều trị các bệnh đồng nhiễm cho người nhiễm HIV: Đồng nhiễm lao, viêm gan C; Điều trị dự phòng lao tiềm ẩn cho người nhiễm HIV; Điều trị các bệnh không lây nhiễm ở người nhiễm HIV do Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả tại các cơ sở Y tế.

+ Công tác phối hợp liên ngành trong phòng, chống HIV/AIDS: Phối hợp với Bộ Công an thực hiện phòng, chống HIV/AIDS trong trại giam, trại tạm giam;

Phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong phòng, chống HIV/AIDS cho công nhân lao động; Phối hợp với Trung ương Đoàn thanh niên và Bộ Giáo dục và Đào tạo trong phòng, chống HIV/AIDS cho học sinh, sinh viên.

+ Thông tin, truyền thông về các thành tựu trong công tác phòng, chống HIV/AIDS, tấm gương thầy thuốc, cơ sở y tế, cá nhân, tổ chức cộng đồng điển hình trong công tác phòng, chống HIV/AIDS.

- Tổ chức gặp mặt, sinh hoạt, hội thảo với những người nhiễm HIV, người dễ bị tổn thương với HIV để truyền thông dự phòng lây nhiễm HIV, tiếp cận sớm các dịch vụ dự phòng; lợi ích của tư vấn xét nghiệm HIV sớm; lợi ích điều trị sớm HIV/AIDS; điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP); lợi ích của Bảo hiểm Y tế trong khám chữa bệnh cũng như các hoạt động giảm kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV trong cơ sở y tế.

- Tổ chức các hội thảo chuyên đề chia sẻ kinh nghiệm, các mô hình có hiệu quả như: Xét nghiệm HIV tại cộng đồng do nhân viên cộng đồng thực hiện; mô hình trong dự phòng, chăm sóc, điều trị HIV/AIDS và chống kỳ thị phân biệt đối xử, do các tổ chức cộng đồng thực hiện để thấy rõ vai trò của các tổ chức cộng đồng trong hoạt động phòng, chống HIV/AIDS; các gương điển hình mà người nhiễm HIV hoặc người có hành vi nguy cơ cao đã tham gia hoặc vươn lên làm chủ tạo công ăn việc làm, tạo thu nhập và giúp nhau trong cuộc sống.

3. Hoạt động truyền thông, vận động trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS

Tập trung chủ yếu vào truyền thông qua mạng xã hội, cụ thể:

- Tăng cường truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS trên hệ thống mạng xã hội như (Facebook, Zalo, TikTok, Youtube...); tin nhắn điện thoại; các loại hình truyền thông trên nền tảng Internet; các báo điện tử và các trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình.

- Tăng cường kết nối các trang mạng xã hội của địa phương với các trang mạng xã hội của Cục Phòng, chống HIV/AIDS như: Fanpage Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam.

- Phổ biến thông điệp phòng, chống HIV/AIDS qua việc chạy khẩu hiệu tại cơ quan, đơn vị mình.

4. Phương pháp triển khai các hoạt động trong tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS

- Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến lồng ghép vào các cuộc họp của cơ quan, chi bộ, các buổi sinh hoạt đoàn thể tại cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở; đồng thời tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử tại cơ quan, đơn vị mình.

- Khẩu hiệu tuyên truyền: "*Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2023!*".

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trên cơ sở Kế hoạch triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2023 của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum; các đơn vị trực thuộc Sở triển khai xây dựng Kế hoạch triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2023 tại cơ quan, đơn vị mình. Kết thúc Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2023, để có cơ sở tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế, đề nghị các đơn vị trực thuộc Sở báo cáo theo mẫu tại (*Phụ lục III kèm theo*) và gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (*qua Thanh tra Sở*) **trước ngày 07/12/2023** để tổng hợp báo cáo.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2023 của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở, các phòng chuyên môn thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh-Khoa Phòng, chống HIV/AIDS (báo cáo);
- Ban Giám đốc Sở (báo cáo);
- Trang thông tin điện tử của Sở NN&PTNT (công khai);
- Lưu: VT, VP, TTra.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phạm Xuân Khanh